



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. 'โกโก้' พืชเศรษฐกิจใหม่ตลาดโลกต้องการสูง	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
2. สศก. ยันผลส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 3 ปี เห็นผลชัดเจน ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น...	มติชน
3. กษ.สั่งเปิดสำนักงานเกษตรอำเภอทุกวัน	แนวหน้า
4. สศก.ยันผลส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 3 ปี เห็นผลชัดเจน ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น...	ไทยโพสต์
5. 'สมเด็จพระสังฆราช'ปลุกเสกพันธุ์ข้าว	ไทยรัฐ
6. ภาพข่าว: มอบนมกล่อง	เดลินิวส์
7. มกอช.เจรจารับรีน จีนเห็นชอบซื้อเสนอพิธีสารส่งออกผลไม้	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
8. 'จूरินทร์'ดึงห้างท้องถิ่นร่วมลดราคาสินค้า	มติชน
9. ภาพข่าว: MOUมอบเมล็ดพันธุ์	แนวหน้า
10. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
11. ภาพข่าว: อาหารปลอดภัย	ไทยโพสต์
12. ขอ5หมื่นล.ฟื้นฟูเกษตร	ข่าวสด

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบข่าย)  
หัวข้อข่าว : 'โกโก้' พืชเศรษฐกิจใหม่ตลาดโลกต้องการสูง

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : 25779 หน้า : 1(บนขวา), 19



## 'โกโก้' พืชเศรษฐกิจใหม่ตลาดโลกต้องการสูง

**นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โกโก้เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่กระทรวงเกษตรฯ มีแผนส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาด ให้เป็นสินค้าสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความต้องการของ ตลาดโลกสูง ตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และ ฟิลิปปินส์ ประกอบกับประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม จึงนับเป็นโอกาสที่ดีในการขยายการผลิตสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น (สศท.4) ติดตาม**



สถานการณ์การผลิตโกโก้ พบว่า จ.ขอนแก่น โดยบริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด เข้ามาส่งเสริมการปลูกโกโก้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ภายได้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ที่ อ.ภูเวียง และหนองเรือ มีพื้นที่ 250 ไร่ เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์

สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกโกโก้ เพื่อสร้างอาชีพฯ 126 ราย ตั้งแต่ปี 61 มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 8 ปี ซึ่งในขณะนี้ ผลผลิตของเกษตรกรยังอยู่ในช่วงระยะเวลา 2 ปี จึงยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ซึ่งโกโก้จะเริ่มให้ผลผลิตและเก็บเกี่ยวในปีที่ 3 ขึ้นไป เมื่อเกษตรกรได้ผลผลิตแล้วบริษัทจะลงไปปรับซื้อผลโกโก้สุกของเกษตรกรถึงพื้นที่ในราคาท้องตลาด จากนั้นจะนำไปแปรรูปเป็นผงโกโก้ ไชมันโกโก้ และโกโก้อบแห้ง ทั้งนี้ ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ส่งจำหน่ายภายในประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 20 ส่งออกต่างประเทศ ได้แก่ กัมพูชา และลาว

สำหรับพื้นที่ปลูกโกโก้ของ จ.ขอนแก่น ส่วนใหญ่อยู่ที่ อ.ภูเวียง และหนองเรือ มีพื้นที่ 250 ไร่ เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบข่าย)  
หัวข้อข่าว : 'โกโก้' พืชเศรษฐกิจใหม่ตลาดโลกต้องการสูง

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : 25779 หน้า : 1(บนขวา), 19

ถูกผสมโกโก้ไทย 1 เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่โตเร็ว ให้ผลผลิตสูง และคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด ราคาพันธุ์อยู่ที่ 70 บาท/ต้น นิยมปลูกช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. จะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 ซึ่งเก็บเกี่ยวได้ระยะยาวกว่า 60 ปี สามารถทยอยเก็บผลผลิตได้ทุก 15 วัน และเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ผลผลิตเฉลี่ย 80-150 กก./ต้น หรือ

ประมาณ 8,000-15,000 กก./ไร่ ให้ผลผลิตมาก 2 ช่วง คือ เดือน มิ.ย.-ก.ค. และเดือน ธ.ค.-ม.ค. ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10 บาท/กก.

อย่างไรก็ตาม โกโก้ นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูง สามารถออกผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น และในอนาคตเกษตรกรมีแนวโน้มหันมาปลูกโกโก้และจะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด เกษตรกรควรคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ การเลือกสายพันธุ์ให้เหมาะสม และวิธีการดูแลรักษาโกโก้ให้ได้คุณภาพดี รวมถึงควรเฝ้าระวังโรคและแมลงที่เกิดในช่วงอากาศร้อนชื้น อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตได้ หากเกษตรกรหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดโกโก้ หรือสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถขอคำปรึกษานางสาวกษิรา ไซดิษฐ์ ผู้อำนวยการคลังโกโก้ จ.ขอนแก่น บริษัทโกโก้ไทย 2017 จำกัด โทร. 08-5762-8143.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : สศก. ยันผลส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 3 ปี เห็นผลชัดเจน ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น...

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 15401 หน้า : 9(ล่างขวา)

### สศก. ยันผลส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 3 ปี เห็นผลชัดเจน ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ราคาดี

**นางอัญชญา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยถึงผลการติดตามดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์



ซึ่งกรมการข้าว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยดำเนินการส่งเสริมและติดตามการผลิตข้าวอินทรีย์ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ และตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ เป้าหมาย 1 ล้านไร่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 โดย สศก. ได้ติดตามผลการดำเนินการระยะเวลา 3 ปี (ปี 2560 - 2562) พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 107,354 ราย พื้นที่ 962,570 ไร่ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ การเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิตตามกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้มากและการใช้สารชีวภัณฑ์ เป็นต้น โดยในปี 2563 มีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ได้ผ่านการประเมินในระยะปรับเปลี่ยน และจะเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand จำนวน 808 กลุ่ม 16,804 ราย คิดเป็นพื้นที่ 172,570 ไร่

จากการลงพื้นที่สอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และขอนแก่น เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2563 พบว่า เกษตรกร 68% สามารถนำความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์มาปฏิบัติได้ทั้งหมด และอีก 32% ได้นำความรู้บางส่วนเรื่องมาปรับใช้ ได้แก่ การทำปุ๋ยหมัก การปรับปรุงดินด้วยมูลพืชสด การใช้สารชีวภัณฑ์ในการจัดการศัตรูพืช การจัดการแหล่งน้ำ และการทำแนวกันชน ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพดิน ผลผลิต สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพของเกษตรกรเอง ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังประสบปัญหาในการผลิต เช่น ขาดเงินทุน ขาดภูมิภาคขาดแคลนแรงงานและแหล่งน้ำไม่เอื้ออำนวย

ส่วนด้านผลผลิต พบว่า ผลผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอินทรีย์ในปีแรกจะลดลงเหลือ 304 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากหยุดใช้สารเคมี แต่ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ที่เข้าสู่อินทรีย์อย่างเต็มตัว จะได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 376 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากพื้นดินได้รับการฟื้นฟู และปรับสภาพจากเคมีเป็นอินทรีย์ มีการปรับปรุงดินอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดการศัตรูพืชแบบชีวภาพ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม สำหรับราคาจำหน่ายที่เกษตรกรได้รับโดยเฉลี่ย พบว่าไม่ค้อยผันผวนและมีราคาสูงกว่าข้าวที่ผลิตแบบทั่วไปประมาณ 1,500 - 2,000 บาทต่อตัน ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าว และกำหนดชนิดข้าวในการรับซื้อของโรงสี ขณะที่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรบางพื้นที่เริ่มสนใจที่จะแปรรูปผลผลิตข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากกว่าการนำข้าวเปลือกไปจำหน่ายให้แก่โรงสี หรืออาจแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในนามกลุ่ม อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวตัง รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถ์แม่ขานเกษตรพอเพียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวกล้องแพงงอก และน้ำข้าวกล้องอินทรีย์ รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ปลาอินทรีย์ และหมูดำอินทรีย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก ดังนั้น การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป นอกจากการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิต ควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้สามารถจัดหาตลาดรองรับผลผลิตเองได้ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพด้านการแปรรูปผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องมีแผนการประชาสัมพันธ์ มีช่องทางทางการตลาดให้กลุ่มผู้บริโภคที่สนใจสินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ต้องมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่มีอยู่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : กษ.สั่งเปิดสำนักงานเกษตรอำเภอทุกวัน

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14258 หน้า : 8(ขวา)

# กษ.สั่งเปิดสำนักงานเกษตรอำเภอทุกวัน

- ให้บริการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร
- ต่อเนื่องถึงกลางเดือนพฤษภาคม

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ได้มีโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ โดยจ่ายช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 มี

เป้าหมาย เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง

ซึ่งขณะนี้ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดส่งรายชื่อให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

ประมาณ 6 ล้านราย และยังมีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอีกจำนวนกว่า 1.57 ล้านราย และเปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน

ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 นี้ ทำให้มีเกษตรกรเดินทางมาสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นจำนวนมาก กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้สั่งการให้มีการเปิดให้บริการเกษตรกร ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เพื่อลดความหนาแน่น และลดความแออัด ในช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ยังเป็นไปตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เท่านั้น คือ หลังจากปลูกพืชแล้ว 15 วัน นำหลักฐานพร้อมแบบฟอร์ม โดยสามารถขอได้จาก อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือผู้นำชุมชน มายื่นได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ทั้งนี้ ขอให้แจ้งข้อมูลจริงกับเจ้าหน้าที่ หากตรวจสอบพบการแจ้งข้อมูลเท็จ ท่านอาจมีโทษตามกฎหมายได้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

ฉบับที่ : 8582 หน้า : 6(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว : สศก.ยื่นผลส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 3 ปี เห็นผลชัดเจน ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น...

### สศก.ยื่นผลส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 3 ปี เห็นผลชัดเจน ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ราคาดี

**นางอัญญา ตาไชย รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยถึงผลการติดตามดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งกรมการข้าวเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้ และตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ เป้าหมาย 1 ล้านไร่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ ปี 2560 - 2564 โดย สศก. ได้ติดตามผลการดำเนินการระยะเวลา 3 ปี (ปี 2560 - 2562) พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 107,354 ราย พื้นที่ 962,570 ไร่ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ การเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การผลิตตามกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการใช้สารชีวภัณฑ์ เป็นต้น โดยในปี 2563 มีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ปี 2560 ได้ผ่านการประเมินในระหว่างปรับเปลี่ยนและจะเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ Organic Thailand จำนวน 808 กลุ่ม 16,804 ราย คิดเป็นพื้นที่ 172,570 ไร่



ของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอินทรีย์ในปีแรกจะลดลงเหลือ 304 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากหยุดใช้สารเคมี แต่ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ที่เข้าสู่อินทรีย์อย่างเต็มตัว จะได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 376 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากพื้นดินได้รับการฟื้นฟู และปรับปรุงสภาพจากเคมีเป็นอินทรีย์ มีการปรับปรุงดินอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดการศัตรูพืชแบบชีวภาพ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมสำหรับราคาจำหน่ายที่เกษตรกรได้รับ

โดยเฉลี่ย พบว่า ไม่ค่อยผันผวนและมีราคาสูงกว่าข้าวที่ผลิตแบบทั่วไปประมาณ 1,500 - 2,000 บาทต่อตัน ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าว และกำหนดชนิดข้าวในการบริโภคของโรงสี ขณะที่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ขณะนี้กลุ่มเกษตรกรบางพื้นที่เริ่มสนใจที่จะแปรรูปผลผลิตข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากกว่าการนำข้าวเปลือกไปจำหน่ายให้แก่โรงสี หรืออาจแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในนามกลุ่ม อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนูดำเหรียญชานเกษตรพอเพียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ เช่น ข้าวกล้องอินทรีย์ ข้าวกล้องหุงออก และนำข้าวกล้องอินทรีย์ รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ปลานิลอินทรีย์ และหมูดำอินทรีย์ เป็นต้น

จากการลงพื้นที่สอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และขอนแก่น เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 63 พบว่า เกษตรกร 68% สามารถนำความรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์มาปฏิบัติได้ทั้งหมด และอีก 32% ได้นำความรู้บางเรื่องมาปรับใช้ ได้แก่ การทำปุ๋ยหมัก การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การใช้สารชีวภัณฑ์ในการจัดการศัตรูพืช การจัดการแหล่งน้ำ และการทำแก้มกั้น ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพดิน ผลผลิต สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสุขภาพของเกษตรกรเอง ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังประสบปัญหาในการผลิต เช่น ขาดเงินทุน อายุมาก ขาดแคลนแรงงาน และแหล่งน้ำไม่เอื้ออำนวย

ส่วนด้านผลผลิต พบว่า ผลผลิตข้าวอินทรีย์

ทั้งนี้ ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมาก ดังนั้น การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป นอกจากการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิต ควรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้สามารถตลาดรองรับผลผลิตเองได้ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพด้านการแปรรูปผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องมีแผนการประชาสัมพันธ์ มีช่องทาง การทำการตลาดให้กลุ่มผู้บริโภคที่สนใจสินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ต้องมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีอยู่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

## 'สมเด็จพระสังฆราช' ปลุกเสกพินธุข้าว

เนื่องในพระราชพิธีเพ็ชมงคลจลพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 10 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทำหน้าที่จุดเทียนทอง เทียนเงิน และรูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยแล้ว โปรยดอกไม้ที่เครื่องบวงสรวงสังเวยและพระมหाराชครู พิธีกรวิสุททธิคุณ เป็นประธานพระครูพรหมณี ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา ปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ซึ่งจะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกในปี 2564

ในการประกอบพิธีครั้งนี้ ประธานฝ่ายฆราวาส โปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย จากนั้นเจ้าหน้าที่แผนกศุภรัตอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เปรียญธรรม 9 ประโยคจากวัดต่างๆ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาเพ็ชมงคล จากนั้นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และเทพมนตร์ โปรยข้าวตอก ดอกไม้ที่เมล็ดพันธุ์พืช และประธานฝ่ายฆราวาสถวายมาลัยแด่พระพุทธคันธารราษฎร์ 2 องค์ อธิษฐานขอความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลแห่งราชอาณาจักรไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปี 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้จัดงานพระราชพิธีเพ็ชมงคลจลพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 11 พ.ค.2563 ซึ่งเป็นวันเพ็ชมงคลเนื่องจากประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)



ซึ่งมีมาตรการและข้อปฏิบัติทางสาธารณสุขหลายประการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค อย่างไรก็ตาม เมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่เข้า พิธีปลุกเสกจะนำไปหว่านในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันที่ 11 พ.ค.2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกสาขาทั่วประเทศ สำหรับกำหนดการวันที่ 11 พ.ค. เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา และให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะพระยาแรกนา พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง-เงิน ประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวบริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา โดยไม่มีพระโคเสี่ยงทายเช่นทุกปีที่เคยปฏิบัติมา

วันเดียวกัน นายสุตสารศกร กัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ปีนี้กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 5 พันธุ์ จำนวน 1,458 กิโลกรัม เข้าพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นการทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ เพื่อให้ปลอดจากโรค และเจริญงอกงาม

สมบูรณ์ ซึ่งเป็นข้าวนาสวนที่มี คุณลักษณะและความโดดเด่นในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1) ข้าวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าที่สามารถทนแล้งได้ดีพอสมควร และทนต่อสภาพดินเปรี้ยวดินเค็ม ให้ผลผลิตประมาณ 883 กิโลกรัมต่อไร่ 2) ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าที่นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน ให้ผลผลิตสูง ประมาณ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่ 3) กข43 เป็นข้าวเจ้าที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น 95 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำจืด ให้ผลผลิตประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่ 4) กข6 เป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง คุณภาพการหุงต้มดีมีกลิ่นหอมกลิ่นฉ่ำแป้งปานกลาง และ 5) กข79 เป็นข้าวที่มีอมิโลสต่ำ ข้าวสุกนุ่ม ให้ผลผลิตสูง

ทั้งนี้ พันธุ์ข้าวพระราชทานทั้ง 5 พันธุ์จะนำไปบรรจุของพลาสติกเพื่อแจกจ่ายให้พสกนิกรผู้สนใจ และชาวนาทั่วประเทศ สามารถรับไปเป็นขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป โดยผู้สนใจพันธุ์ข้าวพระราชทาน สอบถามได้ที่กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 29 แห่งทั่วประเทศ



☑ มอบนมกล่อง....พีรวิทย์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ นำนมกล่องที่ทางองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมกับการทรงงานเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการ "สายใยนมไทย-เดนมาร์ก ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19" มอบให้สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงใน จ.สมุทรปราการ



# มกอช.เจรจากรปรับ จีนเห็นชอบข้อเสนอพิธีสารส่งออกผลไม้

มกอช. เสร็จการปรับ จีนตอบกลับแจ้งความเห็นชอบข้อเสนอพิธีสารการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนทางบกฉบับใหม่ เปิดด่านรถไฟผิงเสียง-ตงซิง ทำให้ไทยสามารถเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าผลไม้ไปยังประเทศจีนได้มากขึ้น เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 29 เมษายน 2563

ดร.จู่เซ่ตี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่มกอช. ได้เสนอร่างพิธีสารการส่งออกผลไม้ไปจีนโดยทางบกฉบับใหม่ ซึ่งระบุให้จีนเพิ่มด่านนำเข้าผลไม้จากไทยในการขนส่งผลไม้ให้ฝ่ายจีนพิจารณา โดยขอให้ด่านตงซิงและด่านรถไฟผิงเสียงเป็นด่านนำเข้าผลไม้ทางบกจากไทยเพิ่มเติม

ทั้งนี้ฝ่ายจีนไม่ขัดข้องในข้อเสนอของไทย โดยขอให้มีการจัดทำพิธีสาร ฝ่ายไทยจึงเสนอให้จัดทำพิธีสารฉบับใหม่ที่รวมพิธีสารเดิมที่ไทยและจีนเคยลงนามเป็นฉบับเดียว และเป็นพิธีสารที่สามารถเพิ่มเส้นทางหรือด่านนำเข้าได้ในภายหลัง เพื่ออำนวยความสะดวก



ทางการค้าและรองรับเส้นทางใหม่ที่จะเปิดใช้ในอนาคตนั้น

ล่าสุด GACC ได้มีหนังสือทางการตอบกลับมายัง มกอช. โดยได้แจ้งเห็นชอบในข้อเสนอเงื่อนไขของฝ่ายไทยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลจากการได้รับความร่วมมือในการประสานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงและลงนามร่วมกันในพิธีสารว่าด้วยการใช้ข้อบังคับใหม่ในการตรวจสอบกักกันโรคในการนำเข้า-ส่งออกผลไม้ไทยจีนที่ผ่านประเทศที่สาม ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทยและ GACC เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการระบาดโรคปอดบวม ไวรัสโคโรนาที่มีต่อการค้าของทั้งสองประเทศ

โดยให้ด้านที่เกี่ยวข้องในมณฑลยูนนานและมณฑลกว่างซี ใช้ข้อบังคับในการตรวจสอบกักกันโรคที่ได้รับไว้ใหม่พิธีสารอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นต้นไป นับเป็นผลสำเร็จในการร่วมมือทางการค้าระหว่างไทย-จีน ที่ทำให้ไทยสามารถเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าผลไม้ไปยังประเทศจีนได้มากยิ่งขึ้น และถือเป็นการรับประกันการค้าสินค้าเกษตรของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป.

## 'จूरินทร์' ดึงห้างท้องถิ่นร่วมลดราคาสินค้า

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่สนามกีฬาพิทักษ์นันทเขต อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสัมพันธ์ ด้วงโสณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมามอบถุงยังชีพให้กับประชาชนชาว อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 500 ชุด

นายจूरินทร์กล่าวว่า วันนี้มาร่วมมอบถุงยังชีพและนำปลากะปองมาจำนวน 5,000 กระป๋อง และจะเดินทางไปที่ อบต.ละหาร อ.บางบัวทอง เพื่อร่วมทำอาหารมอบให้กับชาวมุสลิม ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จากนั้นก็จะเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องทั่วประเทศ โดยวันที่ 16 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ กระทรวงพาณิชย์ก็จะไปร่วมกับสมาคมชาเล็งแห่งประเทศไทย จะนำถุงยังชีพเดินทางไปจังหวัดขอนแก่น มอบให้ผู้ประสบภัยโรคโควิด-19 ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนก็ดำเนินมาตลอด สำหรับราคาผลไม้ในช่วงนี้ก็ราคาดีมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน มังคุด โดยเฉพาะเกรดเอ ลังต้องการจำนวนมาก ส่วนเรื่องโครงการพาณิชย์ลดราคาเพื่อประชาชน ขณะนี้ได้ดำเนินการนำผู้ผลิตผู้ประกอบการ และผู้จำหน่ายต่างๆ มาร่วมกันลดราคามีผู้ประกอบการกว่า 51 ราย โดยมีสินค้าเข้าร่วมรายการลดราคาสูงสุดถึง 68% และมีสินค้าเข้าร่วมรายการ ถึง 3,525 รายการ ขณะนี้จะจัดรายการพาณิชย์ลดราคาครั้งที่ 3 โดยระดมความร่วมมือไปยังห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจะเปิดตัวในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ที่จังหวัดขอนแก่น และดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 11 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14258

Col.Inch: 15.14 Ad Value: 13,626

ภาพข่าว: MOUมอบเมล็ดพันธุ์

หน้า: 8(บนซ้าย)

PRValue (x3): 40,878

คลิป: ชาว-ดำ



**MOUมอบเมล็ดพันธุ์ :** บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ตราแดงและองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชผักสวนครัว และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้การปลูกพืชผักผ่านเครือข่าย Yong Smart Farmer และ โรงเรียนยุวเกษตรกร ภายใต้โครงการ "ผู้ยื่นข้างบ้าน" เชิญชวนคนไทย ปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกียรติร่วมพิธีลงนาม ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (สำนักงานใหญ่) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี



เดือนพฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นเดือนที่ประเทศไทย จะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ซึ่งถือเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูการทำนา สิ่งที่คนไทยยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตโบราณกาล ก่อนลงมือปักดำเรียกสวนไร่นาของตัวเองคือ การประกอบ “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กระบวนการผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหาร ของบ้านเมือง และบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรในยามที่ กำลังย่างเข้าสู่ต้นฤดูการเพาะปลูก อนึ่ง ในวันพระราชพิธี พืชมงคลฯ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรี ได้ลงมติให้เป็น “วันเกษตรกร” ประจำปีด้วย โดยในปีนี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะจัดให้มี พิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ สำหรับเพาะปลูก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญ กำลังใจแก่เกษตรกร เนื่องด้วยการเกษตรเป็นภาคการผลิต และเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

และตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบาย ให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบัน

เกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น สาขาอาชีพ/ประเภท ที่กำหนด เป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น แห่งชาติ เพื่อเป็นการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ ผลงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็น แบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตร โดยในปี 2563 นี้ มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกประกอบด้วย เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 13 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา ดังต่อไปนี้ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 16 สาขาอาชีพ ได้แก่ 1) อาชีพทำนา ได้แก่ นางรจนา สีวันทา จ.สุรินทร์ 2) อาชีพทำสวน ได้แก่ นายนิโรจน์ แสนไชย จ.ลำพูน 3) อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายไชยสรรค์ อภัยนอก จ.นครราชสีมา 4) อาชีพไร่นา สวนผสม ได้แก่ นายบุญ ล้วน โพนสงคราม จ.หนองคาย 5) อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยง ไหม ได้แก่ นางสงวน ทิพย์ลม จ.นครราชสีมา 6) อาชีพ เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายศักรินทร์ สมัยสง จ.นครศรีธรรมราช 7) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายศุภสิทธิ์ เจ็อนแก้ว จ.เชียงราย 8) อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายสุรกีจ ละเอียดดี จ.สมุทรปราการ 9) อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายพิบูลย์ชัย ชวนชื่น จ.สมุทรสาคร 10) อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายศิริวัฒน์ ศรีสระภู จ.ร้อยเอ็ด 11) สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายยงยุทธ ประวัง จ.เลย 12) สาขาการพัฒนาที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นางชลาลัย ทับ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 11 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14258

Col.Inch: 61.94 Ad Value: 55,746

คอลัมน์: ขายคาพระพิรุณ

หน้า: 8(ล่าง)

PRValue (x3): 167,238

ศิลปิน: ชาว-ดำ

สิงห์ จ.นครสวรรค์ 13) สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ได้แก่ นายสมชาย เจริญสุข จ.ราชบุรี 14) ที่ปรึกษาเยาวชนเกษตรกร ได้แก่ นายจิตตกร รัตนชัย จ.ภูเก็ต 15) สมาชิกกลุ่มเยาวชนเกษตรกร ได้แก่ นางสาวจรรยา สิงห์โคตร จ.ชัยภูมิ 16) สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายเมธี บุญวิทย์ จ.นครราชสีมา

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 13 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ่อทอง จ.อุดรธานี 2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนคุณภาพตำบลเหมืองง่า จ.ลำพูน 3) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรปลูกสับปะรดทางเวียง จ.ระยอง 4) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบ้านคำแม่นาง-สามแยก จ.นครพนม 5) กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ ชมรมประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานี 6) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน ปลาบ่อทองทำดุม จ.อุดรธานี 7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานต้นกลุ่มบ้านวังตง จ.สตูล 8) กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านฉลอง จ.ภูเก็ต 9) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จ.กำแพงเพชร 10) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายโป่งนก คลอง RMC กู ๑-๑๐, 1L-RMC จ.เชียงราย 11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชน บ้านโนนกระสัง จ.นครราชสีมา 12) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน

ประเภท ข้าวอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าเยียม จ.นครราชสีมา 13) วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่ บ้านหัวฝาย จ.ขอนแก่น

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 7 สหกรณ์ ได้แก่ 1) สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด จ.นครราชสีมา 2) สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมสีแก้ว จำกัด จ.นครราชสีมา 3) สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด จ.อุดรธานี 4) สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จ.ภูเก็ต 5) สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำกัด จ.เชียงใหม่ 6) สหกรณ์บริการ ได้แก่ สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด จ.สงขลา 7) สหกรณ์เครดิตยูเนียน ได้แก่ สหกรณ์เครดิต ยูเนียนบ้านช่อง จำกัด จ.เพชรบุรี 8) สาขาประมงของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จำนวน 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขาประมงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายสุทัศน์ รอดกลองตัน จ.สมุทรสาคร 2) สาขาประมงเกษตรดีเด่น ได้แก่ นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ จ.กระบี่ และ 3) สาขาประมงผู้นำชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นายปรีชา ศิริ จ.เชียงราย

ขุนเกษตรฯ ร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับรางวัลในทุกสาขา เป็นกำลังใจให้ก้าวไปข้างหน้า เพื่อเป็นฟันเฟืองและเครือข่ายในการร่วมผลักดันภาคการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

**ขุนเกษตรฯ**



**อาหารปลอดภัย** ● นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมแจกอาหารอุ่นร้อนพร้อมทานจากรถ Food Truck ของซีพีเอฟ ในโครงการ “อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารจากผลกระทบวิกฤติโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัดเขตบางกอกน้อย ณ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร.

## ขอ5หมื่นล.ฟื้นฟูเกษตร

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมนำโครงการฟื้นฟูผลกระทบภัยแล้ง และโควิด-19 วงเงินประมาณ 4.5-5 หมื่นล้านบาท เสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณา ก่อนส่งเรื่องถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาใช้จ่ายเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท

โครงการที่กระทรวงเกษตรฯ นำเสนอ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น สร้างโอกาส สร้างงาน ให้เศรษฐกิจฐานรากรองรับคนตกงานมากกว่า 1 ล้านคน จากนั้นภาคเกษตรจะโดดเด่นไม่ได้การฟื้นฟูฐานรากเชื่อมทุกภาคส่วนเข้ากับการเกษตร ให้เกิดการกระจายรายได้ของธุรกิจเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เกิดความเป็นธรรม เกษตรกรได้รับส่วนแบ่งรายได้ที่สมเหตุสมผล

เน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 3 เรื่อง คือ 1.สร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 2.เกษตรแปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต และ 3.พัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนให้มีศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี